

กระทู้ถามที่ ๑๖๖ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ขอให้ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วง และกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอ
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจำนวนมากว่า ขอให้ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วง และกิ่งอำเภอลำสนธิขึ้นเป็นอำเภอ เนื่องจากการแบ่งสรรงบประมาณ หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับไม่เท่ากัน งบประมาณส่วนใหญ่จะไปตกอยู่กับอำเภอ ซึ่งกิ่งอำเภอทั้งสองแห่งนี้ อยู่ในเขตติดต่อกับภาคอีสานตอนล่างและภาคเหนือตอนใต้ สภาพโดยทั่วไป ขาดการพัฒนา พื้นที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้ามิใช้ไม่ทั่วถึง ไม่มีโทรศัพท์ ถนนลาดยางยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นถนนฝุ่น ในฤดูฝนถนนเป็นโคลน สถานศึกษา สถานพยาบาล ยังไม่เจริญเท่าที่ควร ราษฎรยากจนมากเพราะขาดการดูแล งบประมาณที่จัดมาจากส่วนกลางจะจัดสรรในอำเภอใหญ่ๆ และในเมืองเป็นส่วนมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วงเป็นอำเภอหนองม่วงไว้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
๒. รัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะยกฐานะกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอลำสนธิไว้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด และขอให้รัฐบาลยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วงและกิ่งอำเภอลำสนธิเป็นอำเภอโดยเร็วได้หรือไม่ ประการใด ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ถ้าได้จะดำเนินการเมื่อใด

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรรณญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๖๖ ร.

ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ขอให้ยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วง และกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอ

ข้าพเจ้า พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

ข้อ ๑ ที่ถามว่า รัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วงเป็นอำเภอ
หนองม่วงไว้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอเรียนว่า กิ่งอำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ได้มีการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ มีระยะเวลาในการเป็นกิ่งอำเภอ ๓ ปีเศษ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ การยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอต้องมีระยะเวลาเป็นกิ่งอำเภอครบ ๕ ปีก่อน
หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น จากนั้นจึงเสนอขั้นตอนโดยต้องได้รับความเห็นชอบ
ตามขั้นตอนจากที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและสภาจังหวัดด้วย ซึ่งเมื่อจังหวัดที่
เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว จึงเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้
ในการยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ ยังต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณในการจัดตั้งอำเภอที่กระทรวง
มหาดไทยจะได้รับในแต่ละปีอีกด้วย

ดังนั้น กิ่งอำเภอหนองม่วงจึงยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
เมื่อกิ่งอำเภอหนองม่วงมีระยะเวลาในการเป็นกิ่งอำเภอ ครบ ๕ ปีแล้ว จังหวัดลพบุรีจะต้องเสนอขอ
ยกฐานะจากกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอมายังกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เพื่อดำเนินการออกเป็นพระราช
กฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอต่อไป

ข้อ ๒ ที่ถามว่า รัฐบาลมีแผนและนโยบายที่จะยกฐานะกิ่งอำเภอลำสนธิเป็นอำเภอไว้อย่างไร
ขอทราบรายละเอียด และขอให้รัฐบาลยกฐานะกิ่งอำเภอหนองม่วง และกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอโดย
เร็วได้หรือไม่ ประการใด ถ้าไม่ได้ เพราะเหตุใด ถ้าได้จะดำเนินการเมื่อใด

ขอเรียนว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแผนการจัดตั้งกิ่งอำเภอและ
อำเภอระยะ ๕ ปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ ซึ่งในแผนดังกล่าวได้บรรจุรายการที่จะยกฐานะ
กิ่งอำเภอลำสนธิไว้แล้ว ซึ่งการจะดำเนินการยกฐานะกิ่งอำเภอลำสนธิขึ้นเป็นอำเภอลำสนธิได้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับข้อมูลเฉพาะของกิ่งอำเภอ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ คือ

๑. มีจำนวนพลเมืองตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ คน ขึ้นไป
 ๒. ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น
 ๓. มีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีขึ้นไป
 ๔. ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและสภาจังหวัด
- ดังนั้น การที่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกฐานะกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอนั้น จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลความพร้อมของกิ่งอำเภอแต่ละแห่ง และดำเนินการตามขั้นตอนที่มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับงบประมาณในการจัดตั้งอำเภอที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีเป็นสำคัญด้วย